

PHỤ LỤC

Nội dung hoạt động Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các Nền tảng số Y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 tại tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Bình Phước)

Stt	Nhiệm vụ	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành
GIẢI ĐOẠN 2023-2025						
1	Vận hành, cập nhật, làm sạch dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử	Tiếp tục vận hành, cập nhật dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua thúc đẩy sử dụng nền tảng Trạm Y tế xã, các hệ thống khám chữa bệnh, hệ thống tiêm chủng để quản lý thông tin Hồ sơ sức khỏe của người dân tại xã, phường, thị trấn; làm sạch thông tin công dân và đồng bộ dữ liệu gắn với hoạt động của Tổ công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.	Sở Y tế	Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan.	<ul style="list-style-type: none">- Dự kiến 31/12/2023, 100% người dân đã thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán bằng BHYT được làm sạch thông tin với CSDL Quốc gia về Dân cư và cập nhật thường xuyên vào ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.- Hoạt động quản lý thông tin sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở được triển khai đồng bộ, thường xuyên.	2023-2024
2	Hình thành kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh	<ul style="list-style-type: none">- Cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đầy đủ dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh khác theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT, Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về chuẩn dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý chi phí khám chữa bệnh, về kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh.- Làm sạch thông tin công dân và đồng bộ dữ liệu gắn với hoạt động của Tổ	Sở Y tế	Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan.	<ul style="list-style-type: none">- Thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế và khám chữa bệnh khác từ nguồn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, được làm sạch với CSDL Quốc gia về dân cư và cập nhật thường xuyên trên sổ sức khỏe điện tử của người dân.- 31/12/2024 hình thành kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh.	2024

		công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của tỉnh, cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử của người dân.				
3	Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế	<p>- Tuyên truyền toàn dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử gắn với công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.</p> <p>- Truyền thông thúc đẩy các cơ sở y tế và nhân dân tham gia sử dụng các nền tảng số y tế, sử dụng các dịch vụ trên nền các Nền tảng số Y tế.</p>	Sở Y tế	Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, cơ quan liên quan.	Đến hết 31/12/2025 , ít nhất 95% dân số sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh cài đặt và sử dụng thường xuyên Sổ sức khỏe điện tử và 100% các cơ sở y tế tham gia sử dụng các nền tảng số Y tế.	2023-2025
4	Thúc đẩy triển khai các Nền tảng số Y tế	<p>- Cập nhật kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh.</p> <p>- Khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin phát triển, nâng cấp dịch vụ quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, giải pháp triển khai hoạt động y tế từ xa, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của người dân theo quy định của pháp luật và kết nối Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh.</p> <p>- Triển khai nền tảng Trạm Y tế xã, hệ thống khám chữa bệnh và nền tảng quản lý tiêm chủng kết nối ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và kho dữ liệu Quốc gia về Y tế.</p>	Sở Y tế	Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan	<p>- Đến 2024, 100% Trạm Y tế triển khai, sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống thông tin quản lý theo quy định tại Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế.</p> <p>- Duy trì triển khai các nền tảng Trạm Y tế xã, hệ thống khám chữa bệnh và Nền tảng Quản lý tiêm chủng.</p>	2024-2025
5	Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với	Thực hiện duy trì việc đánh giá hệ thống thông tin theo nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp	Sở Y tế	Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, cơ quan liên quan.	Giấy chứng nhận, biên bản kiểm tra đánh giá về phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ của Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.	2024-2025

	Hệ thống thông tin Hồ sơ sức khoẻ điện tử của tỉnh Bình Phước	độ.				
6	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch	Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh	Sở Y tế	Các sở, ngành có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác.	- Các báo cáo kiểm tra, đánh giá định kỳ. - Hội nghị, hội thảo đánh giá và thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển và sử dụng các Nền tảng số Y tế.	2024-2025
GIAI ĐOẠN 2025 - 2030						
1	Cập nhật kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế và hệ thống văn bản liên quan.	- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn và các văn bản liên quan khác. - Định kỳ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các Nền tảng số y tế.	Sở Y tế	Phối hợp các cơ quan liên quan.	- Các quy định, quy chế, hướng dẫn được cập nhật theo yêu cầu của thực tế triển khai. - Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế giai đoạn 2025-2030.	2025-2030
2	Tăng cường thúc đẩy việc phát triển và sử dụng các nền tảng số Y tế	- Thúc đẩy việc số hóa dữ liệu sức khoẻ người dân. - Thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế. - Triển khai dịch vụ tư vấn khám chữa	Sở Y tế	Các sở, ngành có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác	Đến 2030, 100% các cơ sở Y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt và các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 50% trên tổng giá trị thanh toán viện phí tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh.	2026-2030

		bệnh từ xa, đặt lịch khám trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.				
3	Tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu từ các nền tảng số y tế.	Phát triển năng lực phân tích dữ liệu ngành y tế, đa dạng hóa các sản phẩm thông tin phục vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân.	Sở Y tế	Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật.	Vận hành và khai thác kho dữ liệu quốc gia về y tế và các kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL quốc gia có liên quan, trên cơ sở hiệu quả. Đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.	2023-2025